

ข่าวเด่นรายสัปดาห์

โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
ประจำวันที่ 24-30 กันยายน 2565

ผู้จำหน่ายผลไม้จากสหรัฐฯ เล็งหาแหล่งเพาะปลูกใหม่ในแคนาดา

เมื่อปัญหาจากสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากภาวะโลกร้อนเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้ ได้สร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรและการเก็บเกี่ยวผลผลิตกับผู้ปลูกผักและผลไม้ทั่วโลกอย่างเลี่ยงไม่ได้ สำหรับพื้นที่แคนาดาและประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นแหล่งผลิตอาหารสำหรับชาวแคนาดา พบว่ารัฐแคลิฟอร์เนียและพื้นที่อื่นๆ ทางภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรัฐที่มีพื้นที่การเกษตรกินอาณาบริเวณกว้างใหญ่ที่สุด ได้รับความเสียหายจากไฟป่าลุกลามอย่างรุนแรงบ่อยครั้งขึ้น จนเกษตรกรไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ตามเป้าหมาย ส่งผลให้ราคาผลผลิตขยับสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว

เมื่อสภาพอากาศที่เลวร้ายขึ้น ผู้ประกอบการจำหน่ายผลไม้ของสหรัฐฯ จึงมองหาแหล่งเพาะปลูกอื่นๆ ในแคนาดา แทนรัฐแคลิฟอร์เนีย เพราะมองว่าในอนาคตสถานการณ์ภัยแล้งจะเกิดบ่อยขึ้นและยาวนานขึ้น ต้นทุนในการเพาะปลูกจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยไม่นานมานี้ บริษัท Driscoll's จำกัด ผู้ผลิตผลไม้ตระกูลเบอร์รี่รายใหญ่ของสหรัฐฯ ร่วมมือกับนาย Sebastien Dugre เจ้าของโรงเพาะต้นไม้ Masse ในเมือง Saint-Paul-d'Abbotsford รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา เพื่อจัดทำโครงการนำร่องสร้างโรงเรือนเพาะปลูกผลไม้จำพวกแบล็กเบอร์รี่และราสเบอร์รี่ในแคนาดา



ภาพ ผลไม้แบล็กเบอร์รี่จากบริษัท
Driscoll's ที่เพาะปลูกได้ใน
โรงเรือน รัฐควิเบก (Karl)

เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นในแคนาดาซึ่งแตกต่างจากรัฐแคลิฟอร์เนียที่อยู่ใสภาพร้อนและแห้ง จึงเป็นเรื่องท้าทายต่อการเพาะปลูกผักและผลไม้ในหลายพื้นที่ของแคนาดา แต่ในปีที่ผ่านมา นาย Sebastien กล่าวว่าสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงทดลองปลูกเบอร์รี่ได้ และมั่นใจว่าจะมีปริมาณผลผลิตที่มากขึ้นในปีถัดๆ ไป

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่น ๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Centre, Vancouver
1009-1166 Alberni Street
Vancouver BC V6E 3Z3 Canada

Phone: +1 604 687 6400
Fax: +1 604 683 6775
Email: vancouver@thaitrade.ca

ข่าวเด่นรายสัปดาห์

โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
ประจำวันที่ 24-30 กันยายน 2565

นอกจากนี้ บริษัท Driscoll's จำกัด ยังร่วมมือกับเกษตรกรรายอื่นๆ ในแคนาดา เพื่อทดลองการเพาะปลูกผักและผลไม้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปริมาณมากขึ้น ซึ่งคุณ Mary Doidge ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัย McGill แคนาดา เห็นว่า เนื่องจากสภาพการเพาะปลูกระหว่างแคนาดาและรัฐแคลิฟอร์เนียที่แตกต่างกันมาก ผู้ประกอบการต้องมีการลองผิดลองถูกบ่อยครั้ง เกิดความเสี่ยงและใช้เงินทุนที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น การที่เกษตรกรในแคนาดาสามารถทำงานร่วมกับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ในสหรัฐฯ ได้ ก็ถือเป็นโอกาสการเติบโตของภาคการเกษตรแคนาดาได้เป็นอย่างดี

ด้านนาย Soren Bjorn ประธานบริษัท Driscoll's จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทฯ มองหาโอกาสที่จะเข้ามาขยายธุรกิจการเกษตรในแคนาดามากขึ้น โดยหวังนำเทคโนโลยีการเกษตรและด้านพันธุศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันได้ เพราะทุกวันนี้ นอกจากสภาพอากาศและข้อจำกัดการใช้น้ำสำหรับการเพาะปลูกในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เคร่งครัดแล้ว ปัญหาแรงงานเกษตรที่ขาดแคลนในสหรัฐฯ และต้นทุนขนส่งไปยังแคนาดาที่สูงขึ้น ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งให้บริษัทวางแผนที่จะขยายฐานการเพาะปลูกในพื้นที่อื่นๆ นอกจากในสหรัฐฯ มากขึ้นตามกันไป

ข้อคิดเห็นจากสำนักงานฯ ปฏิเสธไม่ได้ว่า สภาพอากาศที่แปรปรวนที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้เกษตรกรไม่สามารถกำหนดวันเพาะปลูกได้เหมือนในอดีต ซึ่งได้สร้างความปั่นป่วนต่อผลผลิตการเกษตรทั่วโลก ดังนั้น สิ่งที่ผู้ปลูกและประกอบการหลายรายหันมาใส่ใจ คือ การเพาะปลูกแบบยั่งยืนที่จะรวมแก้วิกฤตโลกร้อน รวมไปถึงการปรับตัวหรือแสวงหาโอกาสใหม่ของธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ปัญหาโลกร้อนหรือการลดอุณหภูมิของโลกนั้น ไม่สามารถทำเพียงลำพังได้ ต้องอาศัยความร่วมมือในหลายภาคส่วนที่จะต้องช่วยกันร่วมมือให้ดีขึ้น ซึ่งการวางแผนที่ดีและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรของประเทศไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืนแล้ว ยังจะทำให้สามารถสร้างรายได้เปรียบในการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างดี

ที่มาของบทความ <https://www.cbc.ca/news/business/berry-business-canada-1.6580794>